



## Kiến Xương

### Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh từ cơ sở

Xác định tổ chức cơ sở đảng (TCCSD) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, Đảng bộ huyện Kiến Xương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tập trung xây dựng, thực hiện tốt các nghị quyết, kế hoạch với những giải pháp mang tính đột phá.

Đảng bộ xã Bình Định có 13 chi bộ với 439 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác xây dựng Đảng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Hàng năm, Đảng ủy phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách và tham gia sinh hoạt tại các chi bộ để nắm bắt tình hình thực tế

(Xem tiếp trang 3)  
THU THỦY



Đảng viên Chi bộ thôn Đông Vân, xã Vũ Lễ (Kiến Xương) tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

## Huyện Đoàn Vũ Thư

### Tháng thanh niên, phát động chuyển đổi số trong hoạt động đoàn

Sáng ngày 5/3, Huyện đoàn Vũ Thư tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên và ngày hội thanh niên năm 2023.

Tháng thanh niên năm 2023, Huyện đoàn Vũ Thư phát động các tổ chức cơ sở đoàn, đoàn viên, thanh niên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của đoàn. Mỗi tổ chức đoàn cơ sở thiết lập fanpage riêng của mình trên các mạng xã hội để tập hợp, thu hút đông đảo hơn nữa số lượng thanh thiếu niên và nâng cao hiệu quả quảng bá các hoạt động của đoàn. Mỗi tổ chức đoàn

thực hiện số hóa một di tích lịch sử tại địa phương. Ngoài ra, phát động các tổ chức đoàn tích cực sáng tạo, triển khai các mô hình, hoạt động sôi nổi nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ như hành trình thứ hai của lớp xe, những bước chân vì cộng đồng, địa chỉ xanh tình nguyện, an toàn giao thông - hành động của thanh niên...

Nhân dịp này, lãnh đạo Tỉnh đoàn trao tặng biển công trình "thấp sáng đường quê" cho Huyện đoàn Vũ Thư. Các biển công trình "nhà đại đoàn kết", "an sinh xã hội", "sơn nhà" được Ủy ban MTTQ huyện và

Huyện đoàn trao cho các tổ chức đoàn cơ sở nhằm giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày hội thanh niên năm 2023 được Huyện đoàn Vũ Thư tổ chức với chương trình giao lưu, thi đấu thể thao: kéo co, nhảy bao bố, hai người ba chân, thi vẽ tiệp sức, bánh xe đồng đội... Các hoạt động thể thao tạo khí thế sôi nổi thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên các xã, thị trấn, từ đó tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động tháng thanh niên năm 2023.

QUYNH LƯU

## Khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp giai đoạn khủng hoảng, suy thoái kinh tế

Nhằm hỗ trợ doanh nhân trẻ khởi nghiệp thành công và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên, sáng ngày 5/3, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức talkshow khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp giai đoạn khủng hoảng, suy thoái kinh tế.

Hơn 300 đại biểu là doanh nhân trẻ, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh được nghe chuyên gia chia sẻ thông tin xung quanh chủ đề: Chuyển dịch nền kinh

tế thời hậu Covid-19, khó khăn và thuận lợi của giai đoạn này; xây dựng, tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp với tình hình mới; khởi sự kinh doanh và hành trang cần có cho doanh nghiệp. Đây là những kiến thức, kinh nghiệm giúp doanh nhân trẻ, thanh niên, sinh viên nhận diện những khó khăn, thách thức đồng thời nắm bắt cơ hội để khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh thành công.

Thực hiện chương trình đào tạo, tư vấn, đồng hành với thanh niên

khởi nghiệp, lập nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã ký kết chương trình "Vườn ươm khởi nghiệp" với Đoàn Thanh niên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2027. Các doanh nghiệp trong Hội ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh, chuyển đổi số và triển khai các chương trình phối hợp bất kỳ xu thế của thị trường trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

KHÁC ĐUÀN

## ĐÔNG HƯNG

### Phấn đấu tạo việc làm mới cho 5.600 lao động trở lên

Năm 2022, với nhiều giải pháp tích cực, huyện Đông Hưng đã tạo việc làm mới cho 5.565 lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Năm 2023, toàn huyện phấn đấu tạo việc làm mới cho 5.600 lao động trở lên, nâng tỷ lệ lao động có việc làm của huyện đạt 94,3% trở lên.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, huyện quan tâm chỉ đạo và có nhiều cơ chế phù hợp thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, tạo đà phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, xác định doanh nghiệp là xương sống của nền kinh tế, huyện chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Hiện 755 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện đang giải quyết việc làm cho trên 30.000 lao động với thu nhập ổn định.



Công ty TNHH KenRich (cụm công nghiệp Đông La) hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

THU HIỀN

## Đình An Bài được công nhận di tích lịch sử quốc gia

Sáng ngày 5/3, thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử quốc gia đình An Bài và khai mạc lễ hội truyền thống đình An Bài.

Đình An Bài (còn gọi đình làng Bệ) có lịch sử lâu đời, kiến trúc cổ kính, là nơi thờ ba vị thành hoàng họ Đào: Đào Hùng, Đào Dũng, Đào Lược có công lao to lớn trong chống giặc ngoại xâm, chiêu dân lập ấp những năm đầu dựng nước và giữ nước.

Để gìn giữ, bảo tồn và ghi nhận công lao của các vị thành hoàng, chính quyền địa phương đã làm các thủ tục trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Năm 2020, đình An Bài chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử quốc gia.

Tại lễ đón nhận, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đã trao bằng công nhận cho đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn An Bài, đồng thời giao nhiệm vụ cho địa phương trong công tác quản lý, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của đình An Bài.

Lễ hội truyền thống đình An Bài diễn ra trong 3 ngày (4 - 6/3) với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao truyền thống.

NGUYỄN CƯỜNG

## Khánh thành, bàn giao nhà "Mái ấm tình thương"

(Xem tin trang 4)



Hội LHPN huyện Kiến Xương trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Mái ấm tình thương" cho gia đình chị Nguyễn Thị Xiêm.

## THÀNH PHỐ

### Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông

(Xem trang 2)



Thi công tại cầu Máy Miến.